



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.(มท) ๕๐๖๒๗-๘

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๖๓๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๖/๓๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี ห้างปิ่นเกล้า ชั้น ๙ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลาย นั้น

เนื่องจากการปรับเขตพื้นที่สถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุม สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามปกติไม่เกิน ๓๐๐ คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี ห้างกรุงเทพบอลรูม ชั้น ๒ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบรายชื่อและยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามรายชื่อและแบบยืนยันที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งแบบยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [auditmoi16@gmail.com](mailto:auditmoi16@gmail.com) หรือ ID Line : audit16 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)



รายชื่อผู้อบรมฯ



แบบยืนยันฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี ห้างกรุงเทพบอลรูม ชั้น ๒ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่	หน่วยงาน	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ระดับกรม สป.มท.	น.ส.ยุพยงค์ บุญหวา	ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สป.มท.
๒		น.ส.ณัฐพร แดงอยู่สุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓		น.ส.ชนันธฐา ธีรวัฒน์ศิริยุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔	กรมที่ดิน	นางสุปรานี เหมมัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๕		น.ส.ศิรินาฏ มีศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๖		น.ส.จันทราภรณ์ สาริขิต	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๗	กรมการพัฒนาชุมชน	น.ส.สุธิตา พานิชกิจโกศลกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๘		น.ส.พิมพ์ชนก ฝั้นสีบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙	กรมโยธาธิการและผังเมือง	นางจริญญา ศิลป์ประกอบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
		น.ส.วรรณพร สมयोग	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
		น.ส.อรวรรณ คงเวียง	พนักงานตรวจสอบภายใน
๑๐	กรมการปกครอง	น.ส.พรพนา เย็นเป็นสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑		น.ส.ยุรีพร จิตอารี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๒		น.ส.จีรภา ใจอุ่น	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๓		นางพิชามักค์ อัครไชยสิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๔	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	นางพัทธนันท์ ยิ่งตรง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๑๕		น.ส.ฉันทมัย เทียมตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๖		น.ส.ฉันทพร เทียมตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๗	กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	นางพรพิมล สุขลักษณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๘		นายธีรยุทธ์ ม่วงมณี	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๑๖๓๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๓๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบยืนยันการเข้ารับการอบรม

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี หอ่งปิ่นเกล้า ๒ ชั้น ๙ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จะคลี่คลาย นั้น

เนื่องจากการปรับเขตพื้นที่สถานการณ์ของกรุงเทพมหานคร จากระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่ควบคุม สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามปกติไม่เกิน ๓๐๐ คน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล ซิตี หอ่งกรุงเทพบอลรูม ชั้น ๒ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบรายชื่อและยืนยันจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ และส่งแบบยืนยันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [auditmoi16@gmail.com](mailto:auditmoi16@gmail.com) หรือ ID Line : audit16 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๑ มท ๕๐๖๒๗-๘

โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๔๒



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริต  
และประพฤติกรรมชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ณ โรงแรมรอยัล ซิตี ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น ๒ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ที่	จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	กระบี่	นางสุมาลี จินดาวงศ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกระบี่
๒		น.ส.เสาวลักษณ์ ทรัพย์ฤทธิ	ตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓	กาญจนบุรี	นางรสรินทร์ สัตบุตร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔	กาฬสินธุ์	น.ส.ธิดาภา คำภะวา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
๕		นางวนิดา บุญเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖	กำแพงเพชร	นางทัศนีย์ วงศ์ทวีสุขเจริญ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดกำแพงเพชร
๗		นางกาญจนาณัฐ์ กันตา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘	ขอนแก่น	นางโสภารณ บัญไกรสร	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น
๙		นางมณีนรัตน์ พาฉิมพลี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๐	จันทบุรี	นางเนาวรัตน์ สมพงษ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี
๑๑	ฉะเชิงเทรา	น.ส.ศิริพร จันทร์งาม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๒		น.ส.ปวีณา วรรณศิริ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๓	ชลบุรี	นางพิมพ์ทิพย์ ชุ่มจิตต์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี
๑๔		น.ส.วราภรณ์ ก้านเหลือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๕	ชัยนาท	น.ส.สุรีพร สายสุวรรณ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชัยนาท
๑๖		น.ส.พรสุรีย์ เส็งสุข	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๗	ชัยภูมิ	น.ส.สายชล เพ็ชร์นท	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๘		นายภาคภูมิ ทองอินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๙	ชุมพร	นางจรีรัตน์ ชิตไชโย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒๐	เชียงใหม่	น.ส.อรุณี โปธา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
๒๑		นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒๒	เชียงราย	นางภิตินันท์ กันแสน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย
๒๓		น.ส.นงลักษณ์ บรรณเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒๔	ตรัง	นางมนัสนันท์ สุขเรือง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตรัง
๒๕		นางรัตนา น้อยด้วง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒๖	ตราด	นางชนิษฐา เจริญวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒๗	ตาก	น.ส.จารุวรรณ เสือเพ็ง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดตาก
๒๘		น.ส.พัทธวรรณ จิตมั่น	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ที่	จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๒๙	นนทบุรี	นางเยาวพา คัมภีรานนท์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนนทบุรี
๓๐		น.ส.จินตนา พึ่งโพธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓๑		น.ส.ภัสรา บุญโกมุด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓๒	นครนายก	นางมัณฑยาภา พุดเกลี้ยง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก
๓๓		น.ส.ณัฐิดา พะชะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓๔	นครปฐม	นายนาทวัฒน์ แก้วเทพ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓๕		น.ส.สุกัญญา โพธิจาทุม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓๖	นครพนม	น.ส.มยุรีย์ อัจปาสา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครพนม
๓๗		น.ส.รัชนี บรรจง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓๘		น.ส.ศิริพร ขาวยศ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๓๙	นครราชสีมา	นางพนิดา บุญญรัตน์ศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครราชสีมา
๔๐		น.ส.นฤมล นิลศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๑	นครศรีธรรมราช	น.ส.อาภรณ์ นาคแก้ว	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๒		น.ส.สุมาลี พรหมเกตุ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๓		น.ส.ทศารัตน์ แก้วสีด้า	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๔	นครสวรรค์	นางวัฒนา ณะอบทิพย์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครสวรรค์
๔๕		น.ส.ธนะภา ทรัพย์สกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๖	น่าน	นางชนิษฐา อมรทิพย์วงศ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดน่าน
๔๗		นางประไพพรรณ พลพิชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๘	บุรีรัมย์	นางอมรรัตน์ นามวงศ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์
๔๙		น.ส.สถาพร ชำชุม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕๐	บึงกาฬ	นางเรณู เลิศอุดมโชค	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบึงกาฬ
๕๑		นางกัญญาณัฐ อินสอน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕๒	ปทุมธานี	น.ส.บุบผา จันทร์น้อย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕๓		น.ส.ธนิดา โพธิ์สอาด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕๔	ประจวบคีรีขันธ์	น.ส. นงนุช ศรีไชย	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๕๕		นางปาริชาติ พระยาชน	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕๖	ปราจีนบุรี	น.ส.วงเดือน ไข่ได้สุก	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดปราจีนบุรี
๕๗		น.ส.สุภาภรณ์ บุญยั้ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕๘	ปัตตานี	นางสมจิตต์ จันทร์แก้ว	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๕๙		น.ส.มณฑกาญ สะนิตอเลาะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ที่	จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๖๐	พระนครศรีอยุธยา	น.ส.รัฐพรรณพร หริมเทพาธิป	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๑		น.ส.ช่อเพชร ดนตรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖๒		นางศุภรา เจริญศักดิ์วิริยะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖๓	พังงา	นายสุโชค พุ่มแก้ว	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพังงา
๖๔		น.ส.ประภาพร ชัยบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖๕	พัทลุง	นางรัชณี พรหมบุญแก้ว	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพัทลุง
๖๖		นางปรียาพร ศรียะพันธุ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖๗	พิจิตร	น.ส.วรรณภา อรุณาศิริกุล	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิจิตร
๖๘	พิษณุโลก	น.ส.จิราภรณ์ ปฐมวนิชกะ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก
๖๙		นางประวีณา รามทรัพย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗๐	เพชรบุรี	นายมงคล บุญสร้าง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบุรี
๗๑		น.ส.ยุพิน วงศ์ขยาย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗๒		น.ส.เอี่ยมพร สำเภาเงิน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗๓	เพชรบูรณ์	นางสุพรรณณี บุญยรัตพันธุ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗๔		น.ส.ลภัสรดา ไกรมุต	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๗๕	แพร่	น.ส.วิรัชชา อิมจิตต์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๗๖	พะเยา	นางพยอม เทพา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๗๗		น.ส.ศิริพร กิจเฟื่องฟู	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗๘	ภูเก็ต	นางจันทร์จรรย์ นุ่นปล้อง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต
๗๙		น.ส.พิมลพรรณ สุขเกษม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๘๐	มหาสารคาม	นางเพ็ญรัตน์ กองสมบัติ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมหาสารคาม
๘๑		นางอารมณี พึ่งโคกสูง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๒		น.ส.อมราภรณ์ ธิมาชัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๓	มุกดาหาร	นางบุญญสรณ์ บุญโฮม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
๘๔		น.ส.ปัจมาพร วรรณเสน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๕		น.ส.ชนิดดา เพชรกระจำง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๖	ยะลา	น.ส.ราฮายา มามะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๗	ยโสธร	นางนิภาภรณ์ สมภักดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๘		นางณัชรวาทา บุญเสนาะ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๘๙	ระนอง	น.ส.ภูษณิศา ตันสกุล	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดระนอง
๙๐		น.ส.อังสุมารินทร์ เอกวรรณัง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ที่	จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๙๑	ระยอง	น.ส.ภัทรกัญย์ บำรุงหงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙๒		น.ส.ธิตติมา ชาญขุนทด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙๓	ร้อยเอ็ด	น.ส.วีณา ถนัดคำ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
๙๔	ราชบุรี	นางเบ็ญจวรรณ ใจปราสัย	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙๕		น.ส.ชมพู่ เอี่ยมสอาด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙๖	ลพบุรี	นางกนกพร บุญแสง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลพบุรี
๙๗		น.ส.สุภาภรณ์ มุสิกรัมย์ศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๙๘		น.ส.ชนิดา พงศ์ศิริพิพัฒน์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๙๙	ลำปาง	น.ส.สมภร แก้วสิงห์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง
๑๐๐		น.ส.พรพรรณ พลังคะพันธ์พงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๐๑		นางแสงดาว สุนจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๐๒	ลำพูน	น.ส.สุเมษา ธรรมสถาพรศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน
๑๐๓		น.ส.ฐิติมา ดีบ้านโสภ	จนท.ตรวจสอบภายในจังหวัด
๑๐๔	เลย	นางมานิตา จันโทวาท	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเลย
๑๐๕		น.ส.ปวีญธิดา ทาศิริ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๐๖	ศรีสะเกษ	นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๑๐๗		นางสรโรชา จันทะภรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๐๘	สกลนคร	น.ส.ดอกคุณ ศรีสุธรรม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสกลนคร
๑๐๙		น.ส.นุชรา พรหมโสภ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑๐	สงขลา	นางศรสวรรค์ บำรุงกร	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสงขลา
๑๑๑		นางสุพิท เมืองสง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑๒		นางปฎิมา ทวีสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑๓	สตูล	น.ส.ชลธิชา เกตตะพันธ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสตูล
๑๑๔		น.ส.กรอุมา อินทร์ตัน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑๕	สมุทรปราการ	นางมะลิ สายธนู	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรปราการ
๑๑๖		น.ส.รัชดา สมบุญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๑๗	สมุทรสาคร	น.ส.ณปภัช โถวรุ่งเรือง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๘	สมุทรสงคราม	น.ส.ภัทรภร พุทสสีสกุล	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๑๙		น.ส.จันทรีวิมล วิชญะธรรมโชติ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๒๐	สระบุรี	นางสุภาพร เหล่าวิริยะเจริญไชย	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสระบุรี
๑๒๑		นางศุภลักษณ์ ใจหาญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๒๒		น.ส.จินตนา สุตกระโทก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ที่	จังหวัด	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑๒๓	สระแก้ว	น.ส.ชุลีกร จันสุด	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๒๔	สิงห์บุรี	น.ส.อัจฉรา นาคชุม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒๕	สุโขทัย	นางเกษสุวรรณ อินทรชูศรี	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย
๑๒๖		น.ส.วรรณวิสา เสงี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๒๗	สุพรรณบุรี	น.ส.สุภานิดา สุระกุล	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒๘		นางศิริพร นาคนิยม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๒๙		น.ส.ธัญวีรา ธเนศจิราศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๓๐	สุราษฎร์ธานี	น.ส.ละออง สองเมือง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓๑		น.ส.ธัญลักษณ์ มีเดช	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๓๒	สุรินทร์	น.ส.นันทน์ภัส ดีพร้อม	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร์
๑๓๓		น.ส.วิริดา บุรณ์เจริญ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๓๔	หนองคาย	นางศรีจิตรา ประจำค่าย	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย
๑๓๕		นายพิศักดิ์ ชัยครรชิต	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๓๖	หนองบัวลำภู	น.ส.จงจิตร วงษ์ขมภู	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๓๗		น.ส.นภลัย พองจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๑๓๘	อ่างทอง	น.ส.จิราวรรณ ทองประจวบโชค	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง
๑๓๙		น.ส.เปรมมนัส สกุลพราหมณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๔๐	อุดรธานี	น.ส.ทชากร รอบรู้	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรธานี
๑๔๑		นางปวีณา ตู่หงษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๔๒	อุดรดิษฐ์	นางกมลวรรณ จังதியานนท์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุดรดิษฐ์
๑๔๓		น.ส.กุลธิดา ไชยสาร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๔๔	อุทัยธานี	นางณชญาภา เห็นเจริญสุข	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุทัยธานี
๑๔๕	อุบลราชธานี	น.ส.อมาวาสี บัวทองจันทร์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี
๑๔๖		นางนันทพร ชัยภูมิ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๔๗	อำนาจเจริญ	นางบุศยรินทร์ มณีชีพพงศ์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๔๘		นางขจรจิต แสงอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



กำหนดการฝึกอบรม

โครงการการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมืออาชีพในการป้องปรามการทุจริต

และประเพณีนิยมของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

ณ ห้องกรุงเทพมหานคร ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ซิตี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

วัน เดือน ปี	๐๔.๐๐ - ๔.๓๐ น.	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔	ลงทะเบียนและ รับเอกสาร	พิธีเปิด/มอบ นโยบาย (ผู้บริหาร)	กระบวนการต้นหลักการฝึกอบรมเพื่อการป้องกัน การทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต)	การบริหารความเสี่ยงการทุจริต (หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต)
			สำนักงาน ป.ป.ท.	สำนักงาน ป.ป.ท.
๒๗ เมษายน ๒๕๖๔			๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐
		การบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ		แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดการบัญชีภาครัฐ
			กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔		แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
			กรมบัญชีกลาง	กรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ

๑. กำหนดการและหัวข้อบรรยายในการเข้ารับการฝึกอบรมอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. ช่วงบ่าย ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

๓. อาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.